



อภ. มร.ลป. เยี่ยมการจัดอบรมพร้อมให้กำลังใจวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ รุ่นที่ 4



รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้าเยี่ยมการจัดอบรมพร้อมให้กำลังใจวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง อาคาร 52 คณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายความสำคัญ บทบาทหน้าที่ ภาระงาน และคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู คุณลักษณะของครูที่ดี รวมถึงวิเคราะห์ สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่นำไปสู่แนวทางการปฏิบัติในการเป็นครูที่ดี สร้างอุดมการณ์ จิตวิญญาณความเป็นครู รักและศรัทธาในวิชาชีพ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และออกแบบแนวทางการประยุกต์ใช้แนวคิดค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู ในการประพฤติปฏิบัติตนในวิชาชีพครูได้อย่างเหมาะสม โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ผศ.ดร.วิดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ นายสรวง ศรีแก้วทும் ศึกษาพิเศษ สภม.ลำปาง ลำพูน กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม ทั้งนี้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดกิจกรรมการอบรมทั้งหมด 4 รุ่น มีครูผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 600 คน

มร.ลป. ร่วมประชุมหารือการพัฒนากระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (Decision Support System : DSS) ในการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมหารือการพัฒนากระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (Decision Support System : DSS) ในการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมโอฬารธรรม ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรงเรียนรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุม ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้แทนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) นักวิจัยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมหารือการพัฒนากระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (Decision Support System : DSS) ในการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมทั้งรับทราบปัญหาและข้อจำกัดของการจัดเก็บข้อมูลลงในระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (DSS) โดยได้มอบหมายให้คณะนักวิจัยจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมด้านกองทุนที่จัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ ของส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อเป็นฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาความยากจนทั้งระบบ พร้อมกันนี้ได้พิจารณาการใช้ประโยชน์จาก “ปุ๋ยอิมมัล” สู่อุปกรณ์ให้เป็นโมเดลแกน (Operating Model : OM) โดยนำร่องในผลิตภัณฑ์จากส้มเกลี้ยง ซึ่งเป็นตัวชี้วัดการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดลำปางต่อไป





นักวิจัยโครงการวิจัยการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อขจัดความยากจน ๑ มร.ลป. อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนรายงาน Interim และการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ของ Pro Poor Value Chain"

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนรายงาน Interim และการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ของ Pro Poor Value Chain" ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจนะศิริคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยนางสาวจันทนา เบลูจทรัพย์ หัวหน้าโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจน และสร้างโอกาสทางสังคม พ.ศ.2566 (SRA) ซีแองวัตฤประสงคิในการอบรม

การจัดการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเสริมทักษะการเขียนรายงาน Interim ที่สามารถสื่อสารพลังการเปลี่ยนแปลงจากการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเป็นรูปธรรม แก่นักวิจัยในพื้นที่จังหวัดลำปาง และเสริมทักษะการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ของ Pro Poor Value Chain แก่นักวิจัย ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ทั้งนี้ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยพร้อมด้วยทีมนักวิจัย โครงการวิจัยการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม พื้นที่จังหวัดลำปาง ร่วมรับฟังการสัมมนาพหุภาคี "สู่ชนะความจน : บนฐานพลังความรู้ พลังภาคี" โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ลักขรินทร์ แก่ภู พร้อมด้วย ดร.โอฬาร อ่องพะ ดร.ประครอง สายจันทร์ และ คุณสมประสงค์ พัยคมพันธ์ เป็นวิทยากรนำเสนอผลการปฏิบัติการซักซ้อมการเขียนรายงาน Interim และแลกเปลี่ยนเรียนรู้



มร.ลป. ร่วมการประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564



ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 ระหว่างวันที่ 12 - 16 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมที่ปงกระดมิโซติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ผศ.ปรีดีต สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.เบญจวรรณ ดิษฐชานา รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายบัณฑิต โสภิตทอง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นางสาวศรศรีเรือนตา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และ นางสาวธิดารัตน์ ไชยาสีบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมการประชุมเตรียมงานพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมที่ปงกระดมิโซติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสว่าง ภูพัฒน์วิบูลย์ ที่ปรึกษาที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กำหนดเข้ารับมอบปริญญาบัตรในวันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30น. ณ หอประชุมที่ปงกระดมิโซติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ และจัดการฝึกซ้อมการเข้ารับมอบปริญญาบัตรระหว่างวันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2566 พิธีแสดงความยินดีบัณฑิตในวันที่ 11 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง





คณะวิทยาการจัดการ จัดงานคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าวิทยาการจัดการ 11.11

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ผศ. สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าวิทยาการจัดการ “ทำอะไรให้หาคิดถึง” ณ ลานกิจกรรม อาคาร 36 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี อ.ดร.นุสรรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ประจำสาขา ร่วมให้การต้อนรับศิษย์เก่า ที่เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้

โอกาสนี้ได้มอบโล่ให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 6 ท่าน ได้แก่

- 1) ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ สาขาวิชาการจัดการ
- 2) นายกฤษ อินสมพันธ์ สาขาวิชานิติศาสตร์
- 3) นายสามารถ ศรีโสดา สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- 4) นายธนวัฒน์ แต่คำ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
- 5) นายชณพร พุ่งพะเนา สาขาวิชาการตลาด
- 6) นายวัชร รอดประดิษฐ์ สาขาวิชาการตลาด



ในการนี้ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี หรือขาดทุนทรัพย์ “พี่ให้น้อง” จากศิษย์เก่าสาขาวิชาการตลาด จำนวน 10 ทุน และทุนการศึกษาจาก บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด จำนวน 10 ทุน และกิจกรรมการประกวด “Mister and Miss Home Coming 2023” กับตัวแทนหนุ่มหล่อสาวสวยของแต่ละสาขาวิชา โดยได้รับเกียรติ จาก คุณวัลลภ สิงหราช ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด มอบสายสะพายและ Gift Voucher มูลค่า 2,000 บาท แก่ผู้ชนะเลิศในครั้งนี้



วจ. มร.ลป. ร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2566



ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย อ.ดร.บัณฑิต บุชบา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และสารสนเทศ และ อ.ดร.อารยา อริยา ทีมบรรณาธิการวารสารวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

การร่วมประชุมในครั้งนี้ คณะผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ในนามเครือข่าย ฯ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2567 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ





มร.ลป. ร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 5

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย รศ.ดร.ปรีเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนินบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 5 (171)/2566 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องสร้อยสุวรรณ ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Ffpได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นประธาน ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อรายงานความคืบหน้าและหารือเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน



มร.ลป. ร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ประกันสังคม และลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตน เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม



เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 คณาจารย์ และบุคลากรผู้ประกันตนประกันสังคมสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ประกันสังคม และประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตน เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม โดย นางสมหทัย เครือสาร นักวิชาการประกันสังคม 4 พร้อมทั้งทีมงานเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง อาคาร 52 คณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการนี้ขอเชิญชวนคณาจารย์ และบุคลากร ผู้ประกันตนสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม ในวันที่ 24 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 - 16.00น. ณ หอประชุมบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง





คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ



แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ

กรณีเป็นผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำ แต่ไม่มีชื่อในบัญชีหรือตำแหน่ง
ทางวิชาการ หรือชื่อ หรือนามสกุลไม่ถูกต้อง

โปรดแจ้งต่อสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 10
อาคารโอฬาร ไร่จันทน์

ตั้งแต่วันที่ - 17 พ.ย. 2566



สแกนตรวจสอบ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 054-237312 หรือโทร.ภายใน 3846, 3847 (ในวันเวลาราชการ)

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | WWW.LPRU.AC.TH

เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2567

รับสมัครและชำระค่าสมัคร
1 พ.ย. - 12 ธ.ค. 66

- ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
- 4 ปี เทียบโอน
- 2 ปี ต่อเนื่อง



CONTACT US

☎ 054-237399 ต่อ 5162 ✉ 086-4215760 🌐 www.lpru.ac.th
📍 กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี 📞 0850294697



ประกาศรับสมัคร ขุนการศึกษา ขุนการศึกษาคำเล่าเรียนต่อเชื้อง จนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

สมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ - 17 พฤศจิกายน 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม www.snk.lpru.ac.th

งานแนะแนวฯ ขุนการศึกษาและอาชีพ ☎ 054-237399 ต่อ 4102, 4106 (วันเวลาราชการ) | งานแนะแนวฯ ข.ราชภัฏลำปาง

สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครนักศึกษาใหม่



ปริญญาตรี ภาคเสาร์-อาทิตย์ ปีการศึกษา 2567



ดาวน์โหลดใบสมัคร



ประกาศรับสมัคร



บัดนี้ - 24 พ.ค. 67

สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ☎ 054-237399 ต่อ 4007 หรือ ☎ 063-6703835 ✉ law.husoc@lpru.ac.th



มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งการขอผ่อนผัน การเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2566

ตั้งแต่วันที่ - 30 ธ.ค. 2566 **เท่านั้น**

- คุณสมบัติผู้ยื่นขอผ่อนผันราชการ
- นักศึกษาชายที่ถือ พ.ศ. 2546
 - เป็นผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาจากทหาร (สอ.)
 - เป็นผู้ที่ย้ายจากสถานศึกษาอื่น

- เอกสารหลักฐาน
- แบบฟอร์มการผ่อนผันทหาร จำนวน 1 ฉบับ
 - สำเนาใบสำคัญ สด.9 จำนวน 2 ฉบับ
 - สำเนาใบสำคัญ สด.35 จำนวน 2 ฉบับ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
 - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
 - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
 - สำเนานามบัตรหรือรายนามศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
- รับรองลายมือชื่อในเอกสารทุกฉบับด้วยปากกาลูกลื่น

นักศึกษา Scan QR Code
เข้ากลุ่มไลน์ "ผ่อนผันทหาร"
ส่งเอกสาร
ณ ห้องพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 054-237399 ต่อ 4114 (ในวันเวลาราชการ)

ขอเชิญชวนใช้สิทธิ์ ลงคะแนนเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารนักศึกษา



วันพุธที่ **29**
พฤศจิกายน
2566

ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567
ตั้งแต่วันที่ 08.30 - 17.00 น.
ณ หน่วยเลือกตั้งแบบออนไลน์

ONLINE



*นักศึกษาที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งรับชื้อโมงกิจกรรม 3 ชื้อโมง



มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดตรวจสอบภาพประจำปี 2566 ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยและ พนักงานราชการ

จำนวน 2 รุ่น

รุ่นที่ 1 15 พ.ย. 66 เวลา 08.00-11.00 น.	รุ่นที่ 2 16 พ.ย. 66 เวลา 08.00-11.00 น.
--	--

ณ ลานอเนกประสงค์ผกากรอง หน้าคณะวิทยาศาสตร์

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
งานเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ 054-237399 ต่อ 5135 (ในวันเวลาราชการ)

ITA LPRU 2023

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประกาศเจตนารมณ์ ต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
Growth & Goals เต็มไปด้วยเป้าหมาย

NO GIFT Policy
"งตไร หงตไร"